



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑  
อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน  
ที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่ง  
ระดับ ๘ ลงมา โดยได้กำหนดให้หน่วยงาน พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก  
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	น.ส.วัฒนา พิกเผือก	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๓๐)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๓๐)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๒	นางนิภา นาคศรี	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๖๗)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๖๗)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๓	น.ส.ดาว หลวงหนุ่ม	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๕๘)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๕๘)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๔	นางทิพาพร วังแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๖๒)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๖๒)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๕	น.ส.เสาวภาคย์ แจ้จุก	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๗๔)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๗๔)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักงานแพทย์
๖	น.ส.สุภาณี จำประยูร	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๘๐)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๘๐)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักงานแพทย์
๗	น.ส.กนกพร ตันติเดชามงคล	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๘๗)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๘๗)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักงานแพทย์
๘	น.ส.วันเพ็ญ ฉัตรชัยเรืองศรี	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๘๖)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๘๖)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔



(นายสามารถ ตันอริยกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้รับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวเสาวภาคย์ แจ่มจุล  
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๑๗๔)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณสมบัติการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p> <p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p> <p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๙ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย.๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๑๘ มิ.ย.๒๕๕๔)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับ ๖ เป็นเวลา ๒ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๘ มิ.ย.๒๕๕๔)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๙ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย.๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๑๘ มิ.ย.๒๕๕๔)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๓๑๑๑๕๔๒๓๓</p> <p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๔</p>

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวเสาวภาคย์ แจ้จูล

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๑๗๔)

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะขาดออกซิเจน

ช่วงระยะเวลาทำงาน ๙ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๑๗๔)

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอ

ขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ทารกเพศหญิง คลอดเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๐๔ นาฬิกา เลขที่ภายนอก ๔๑๕๕๘/๕๒ เลขที่ภายใน ๑๒๐๓๖/๕๒ คลอดปกติ น้ำหนักแรกเกิด ๓,๓๕๕ กรัม ตัวยาว ๕๒ เซนติเมตร ค่ะแนบแอปการในนาที่ที่ ๑,๕,๑๐ คือ ๕,๗,๗ ตามลำดับ อายุครรภ์ ๓๙ สัปดาห์ แรกเกิด ทารกร้องคราง ไม่ขยับแขนขา มีลักษณะปลายมือปลายเท้าเขียว หลังดูดนมและให้ออกซิเจนทารก ผิวกายทารกแดงขึ้นแต่มีอาการร้องคราง แขนขาทารกขยับเล็กน้อยจึงให้ออกซิเจนแก่ทารกต่อขณะย้ายทารกมาอยู่ในหออภิบาลทารกแรกเกิด วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๒๐ นาฬิกา แรกรับทารกไม่ร้อง ไม่ขยับแขนขา มีผิวกายคล้ำ หายใจมีปีกจมูกบาน หน้าอกบวม มีการตั้งรังของทรวงอก หายใจไม่สม่ำเสมอ อัตราการหายใจ ๔๐ ครั้งต่อนาที อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๖๐ ครั้งต่อนาที ค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสเลือด ๘๐-๘๕ เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิร่างกายทางทวารหนัก ๓๗ องศาเซลเซียส ดูดนมในนมูกและปากทารกได้เป็นสีขาวขุ่นมีจำนวนพอควร ทารกได้รับออกซิเจนทางกล่องครอบคีระ (oxygen box) ค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสเลือด ๘๘ เปอร์เซ็นต์ แพทย์ใส่ท่อหลอดลมคอต่อกับวงจรเครื่องช่วยหายใจชนิดมีแรงดันบวกอยู่ในทางเดินหายใจอย่างต่อเนื่อง ตั้งอัตราการช่วยหายใจ ๕๐ ครั้งต่อนาที ระยะเวลาหายใจเข้า ๐.๔ วินาที แรงดันบวกสูงสุดระยะเวลาหายใจเข้า ๑๘ เซนติเมตรน้ำ

แรงดันบวกระยะเวลาหายใจออก ๕ เซนติเมตรน้ำ ความเข้มข้นของออกซิเจน ๖๐ เปอร์เซ็นต์ อัตราการไหลของออกซิเจน ๑๐ ลิตรต่อนาที ทารกหายใจสัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ ๖๐ ครั้งต่อนาที มีการตั้งรังของผนังทรวงอก นำทารกนอนในตู้อบ งดน้ำงดอาหารทางปาก ได้รับสารน้ำเข้าหลอดเลือดดำ ตรวจนับจำนวนเม็ดเลือด ตรวจค่าแก๊สในกระแสเลือด ส่งตรวจเพาะเชื้อจากเลือด ส่งตรวจภาพรังสีทรวงอก ได้ยาปฏิชีวนะ คือ Penicillin G Sodium และ Gentamicin แพทย์วินิจฉัยว่ามีภาวะหายใจลำบากและขาดออกซิเจนแรกเกิด ในระหว่างให้การดูแลทารกได้พบปัญหาทางการพยาบาล ดังนี้ เสี่ยงต่อภาวะขาด

ออกซิเจนเนื่องจากการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างปอดและหลอดเลือดลดลง มีการติดเชื้ในร่างกาย เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันต้านทานเจริญไม่เต็มที่ ทารกมีความดันเลือดต่ำ เนื่องจากภาวะขาดออกซิเจนแรกเกิด การควบคุมอุณหภูมิร่างกายไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากเป็นทารกมีพื้นที่ผิวมากเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัว ทารกอาจมีภาวะไม่สมดุลของสารน้ำ สารอาหาร และอิเล็กโทรไลต์ เนื่องจากดื่มน้ำดอาหารทางปากและจากการหายใจลำบาก ทารกมีระดับบิลิรูบินในกระแสเลือดสูงเนื่องจากการแตกทำลายของเม็ดเลือดแดง บิดามารดามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของทารก เนื่องจากบิดามารดาขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของทารก สภาวะของโรคและขาดความมั่นใจในการดูแลทารก

ทารกมีอาการดีขึ้นกลับบ้านพร้อมมารดา ขณะอยู่โรงพยาบาลมารดาดูแลทารกได้เป็นอย่างดี มีความมั่นใจในการดูแลทารกต่อที่บ้าน สามารถบอกอาการผิดปกติของทารกที่ต้องพามาพบแพทย์ได้ และทราบวันนัดมาพบแพทย์อีก ๒ สัปดาห์ มารดานำทารกกลับบ้านวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลา ๘ วัน

#### ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะขาดออกซิเจน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. นำประสบการณ์และปัญหาที่พบ เข้าร่วมอภิปรายในหน่วยงานเพื่อฟื้นฟูความรู้และพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓. เป็นแนวทางประกอบการนิเทศงานบุคลากรทางการพยาบาล

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แนวทางการส่งต่อทารกที่มีปัญหาทางศัลยกรรมในหออภิบาลทารกแรกเกิด

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งต่อทารกที่มีปัญหาทางศัลยกรรมถูกวิธีและช่วยให้ทารกเข้ารับการรักษาต่ออย่างปลอดภัย ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนแก่ทารกในหออภิบาลทารกแรกเกิด

เป้าหมาย

อัตราการเกิดความผิดพลาดสำหรับการส่งต่อทารกที่มีปัญหาทางศัลยกรรมและการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดแก่ทารกขณะทารกเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิดเป็น ๐ เปอร์เซ็นต์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ป้องกันการเกิดความผิดพลาดสำหรับแนวทางปฏิบัติในการส่งต่อทารกที่มีปัญหาทางศัลยกรรม

๒. ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและอันตรายสำหรับทารกที่มีปัญหาทางศัลยกรรม

๓. สร้างความมั่นใจแก่มารดาทารกรายอื่นที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด